

‘วิทยา’ย้ำสสจ.รับมือโรคฉี่หนูช่วงหน้าฝน

นายวิทยา บุรณศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ขณะนี้หลายพื้นที่มีฝนตกหนัก อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก หรือดินโคลนถล่ม จึงเน้นย้ำให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ทุกแห่ง เตรียมความพร้อมรับมือน้ำท่วม และการรับแจ้งเหตุทางหมายเลขสายด่วน 1669 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดการเจ็บป่วยฉุกเฉิน ที่น่าห่วงอีกเรื่องคือโรคฉี่หนู หรือโรคเลปโตสไปโรซิส (Leptospirosis) ซึ่งเป็นโรคที่พบมากในช่วงฤดูฝน โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีน้ำไหลหลาก แม้ว่าน้ำจะท่วมไม่มากและลดเร็วก็ตาม ปัญหาที่ตามมาและพบได้เสมอก็คือจะมีแหล่งน้ำขังจำนวนมาก และดินโคลนเฉอะแฉะ ซึ่งอาจมีเชื้อโรคฉี่หนูปนเปื้อนอยู่ เพื่อป้องกันการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตจากโรคนี้ ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และอาสาสมัครสาธารณสุขทั่วประเทศ หรือ อสม. ให้เฝ้าระวังและย้ำเตือนประชาชนให้ป้องกันตัวเอง

นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า เชื้อฉี่หนูเป็นแบคทีเรียที่อยู่ในปัสสาวะของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิด เช่น หนู วัว ควาย จะพบมากที่สุดในซี่ของหนูทุกชนิด เชื้อจะออกมากับฉี่และปนเปื้อนอยู่ตามแอ่งน้ำขังต่างๆ ดินโคลนที่เฉอะแฉะ และเข้าสู่วงกายคนเราได้ 2 ทาง คือจากการรับประทานอาหารหรือดื่มน้ำที่มีเชื้อปนเปื้อนเข้าไป และเข้าทางเยื่อในปากหรือตา บาดแผล รอยผิวหนังถลอก รวมทั้งผิวหนังปกติที่แช่น้ำนานๆ โดยจะมีอาการป่วยหลังได้รับเชื้อประมาณ 7-10 วัน ส่วนสถานการณ์ในปี 2555 ตั้งแต่ มกราคม-สิงหาคม สำนักระบาดวิทยา รายงานพบผู้ป่วยโรคฉี่หนูทั่วประเทศ 2,134 ราย เสียชีวิต 32 ราย พบผู้ป่วยกระจายอยู่ทุกภาค อัตราป่วยสูงที่สุดที่ภาคใต้ รองลงมาคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคกลาง เบื้องกลางตรวจร้อยละ 58 รองลงมาอีพิพิจ้างร้อยละ 19 และนักเรียนร้อยละ 11 สำหรับในปี 2554 ตลอดทั้งปี พบผู้ป่วย 3,930 ราย เสียชีวิต 70 ราย

ขยายดูแล 'ผู้ป่วยเอดส์-ไต'

● 3กองทุนดีเดย์ 1 ต.ค.

คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) เตรียมผลักดันสิทธิความเสมอภาค 3 กองทุน กรณีเอดส์ เตรียมประชุมปัญหาโรคไตวาย 3 ก.ย.

นพ.วินัย สวัสดิ์วาร เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า หลังจากรัฐบาลมีนโยบายสร้างความเป็นเอกภาพและบูรณาการสิทธิประโยชน์ในการให้บริการเจ็บป่วยฉุกเฉินไปแล้วนั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาขยายสิทธิสร้างความเสมอภาคในการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี /ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย เพื่อให้ผู้ป่วยทั้งสองกลุ่มใน 3 กองทุน ทั้งสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือสิทธิ 30 บาทรักษาทุกโรค สิทธิประกันสังคม และสิทธิสวัสดิการข้าราชการ ได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียม โดยในส่วนของผู้ป่วยไตวาย

เรื้อรังระยะสุดท้ายจะเน้นในเรื่องของการดูแลรักษาอย่างมีคุณภาพต่อเนื่อง แม้มีการเปลี่ยนสิทธิ อาทิ ผู้ป่วยไตวายอยู่สิทธิประกันสังคม และลาออกต้องอยู่ในสิทธิ 30 บาทโดยอัตโนมัติ ก็จะได้รับ การรักษาต่อเนื่องในสถานพยาบาลเดิมทันที ทั้งนี้ สำหรับการขยายสิทธิสร้างความเสมอภาคในผู้ป่วยดังกล่าวจะเริ่มประกาศใช้จริงในวันที่ 1 ตุลาคม 2555

นพ.วินัยกล่าวอีกว่า ส่วนผู้ป่วยเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์นั้น ขณะนี้มีการหารือว่าจะต้องปรับในเรื่องเกณฑ์ข้อกำหนดการรับยาต้านไวรัสเอชไอวีให้เท่าเทียมทั้ง 3 กองทุน เนื่องจากปัจจุบันยังไม่ได้ตามข้อกำหนดที่องค์การอนามัยโลกระบุไว้ คือ ผู้ป่วยต้องได้รับยาต้านไวรัสที่ค่าซีดีโฟร์ (CD4) หรือ ค่าภูมิคุ้มกันภายในร่างกาย ที่ระดับ 350 เนื่องจากหากได้รับยาต้านไวรัสเร็วก็จะส่งผลดีต่อผู้ป่วยในการป้องกันโรคแทรกซ้อนต่างๆ ไม่ให้ร่างกายทรุดโทรมเร็ว แต่ปัจจุบันการให้ยาต้านไวรัสจะให้เมื่อค่า

ซีดีโฟร์อยู่ที่ระดับ 200 ตรงนี้ก็จะมีการหารือและนำเสนอบอร์ด สปสช. ในวันนี้ 3 กันยายน ว่า จะปรับเปลี่ยนตามองค์การอนามัยโลกแนะนำได้หรือไม่ เบื้องต้นอาจปรับในส่วนของสิทธิ 30 บาท รักษาทุกโรคก่อน ส่วนอีก 2 สิทธิจะมีการหารือกันให้ได้ข้อสรุปก่อนจะมีการประกาศขยายสิทธิสร้างความเสมอภาค 3 กองทุนต่อไป

"การรับค่าซีดีโฟร์ หลายคนอาจวิตกว่าหากได้รับยาเร็วขึ้นจะมีปัญหาการทานยาไม่สม่ำเสมอและไม่ต่อเนื่องหรือไม่ เพราะโดยปกติคนที่ร่างกายแข็งแรงมักไม่ค่อยทานยาเท่าไรนัก ตรงนี้ก็ต้องมาคุยว่าจะมีแนวทางอย่างไรด้วย" เลขาธิการ สปสช.กล่าว

อนึ่ง ปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ รับยาต้านไวรัส 225,272 คน ใช้สิทธิ 30 บาทรักษาทุกโรค 148,357 คน หรือร้อยละ 65.9 สิทธิประกันสังคม 46,114 คน หรือร้อยละ 20.5 สิทธิข้าราชการ 12,059 คนหรือร้อยละ 5.4 และสิทธิอื่นๆ 18,742 คนหรือร้อยละ 8.3 ส่วนผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย 38,780 คน ใช้สิทธิ 30 บาทรักษาทุกโรค 20,077 คน สิทธิประกันสังคม 9,193 คน และสิทธิข้าราชการ 8,810 คน

สปส.ยกระดับสายด่วน1506 สารพัดรับเรื่องร้องเรียน

นายอารักษ์ พรหมณี รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เปิดเผยว่า สปส.มีศูนย์บริการข้อมูลหรือสายด่วน 1506 ที่คอยให้คำปรึกษาตอบปัญหาแก่นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน โดยมีเจ้าหน้าที่บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง จำนวน 120 คู่สาย โดยตั้งแต่เดือนมกราคม-มิถุนายน 2555 มีจำนวนสายที่โทรเข้ามาถึง 1,515,356 ครั้ง ซึ่งสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับประกันสังคมจำนวน 1,264,082 ครั้ง แยกเป็นโทร.เข้ามาสอบถามเรื่องสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมมากที่สุดจำนวน 1,041,844 เรื่อง รองลงมา คือ การตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ประกันตน 968,174 เรื่อง การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกัน 572,555 เรื่อง สอบถามเรื่องเงินสมทบ 320,555 เรื่อง และสอบถามเรื่อง

บัตรประกันสังคม บัตรรับรองสิทธิ สถานพยาบาลเครือข่ายประกันสังคม 314,726 เรื่อง ตามลำดับ

นายอารักษ์กล่าวอีกว่า ขณะนี้ สปส.มีผู้ประกันตนประมาณ 11 ล้านคน เมื่อเวลามีปัญหา ผู้ประกันตนสามารถติดต่อสอบถามโดยการโทรศัพท์ได้ทันที ไม่ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ถึงสำนักงานโดยตรง ทำให้มียอดผู้ประกันตนที่โทรปรึกษาเพิ่มขึ้น ด้วยเหตุนี้จึงต้องหาวิธีปรับตัวในการรองรับเรื่องดังกล่าว โดยในปี 2556 สปส.จะมีเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษและภาษาอาหรับ เช่น พม่า กัมพูชา เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 รวมทั้งยังเป็นการให้บริการแรงงานต่างด้าวที่พิสูจน์สัญชาติแล้วและต้องเข้าระบบประกันสังคม

เพื่อให้แรงงานต่างด้าวเหล่านี้ได้รับความสะดวกในการติดต่อสอบถามหรือร้องเรียนได้ และในอนาคตจะมีการปรับศูนย์ 1506 ให้สามารถบริการผู้ประกันตนได้อย่างรวดเร็ว เช่น กรณีการคลอดบุตร สามารถเชื่อมโยงกับสถานพยาบาลว่ามีเตียงว่างหรือไม่เป็นต้น รวมทั้งยังมีแนวคิดยกระดับการให้บริการที่หลากหลาย เช่น ทุกวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ อาจมีการให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพเฉพาะด้าน อาทิ โรคหัวใจ โรคไต โรคมะเร็ง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สปส.รับเรื่องร้องเรียนตั้งแต่เดือนมกราคม-พฤษภาคม 2555 จำนวน 3,708 เรื่อง แยกเป็นร้องเรียนสถานประกอบการ 1,796 เรื่อง ร้องเรียนสถานพยาบาล 747 เรื่อง ร้องเรียนการให้บริการของเจ้าหน้าที่และระบบของ สปส. จำนวน 473 เรื่อง ร้องเรียนเรื่องอื่นๆ เช่น การตัดสิทธิประกันสังคม จำนวน 378 เรื่อง ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการข้อมูล 1506 จำนวน 23 เรื่อง ร้องเรียนเรื่องประโยชน์ทดแทนจากกองทุนประกันสังคม จำนวน 275 เรื่อง เป็นต้น



วันจันทร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2555 หน้า 1

**ชาวบ้าน 3 พันเสี่ยง
มะเร็งขยะสารพิษ!**

สธ.พบเคมีซีมลงบ่อ-ทำนใช้

รมช.สาธารณสุขลุยพื้นที่ทิ้งสารพิษหวนชาวบ้านในพื้นที่ 3 พัน
ชีวิตเสี่ยงต่อโรคมะเร็ง เนื่องจากสารพิษสะสมอยู่ในร่างกายจาก
สารเคมีซีมลงบ่อน้ำ ขณะนี้มีผู้ป่วยเข้ารับการ ★ มีต่อหน้า 16

ชาวบ้าน 3 พัน ☆ ต่อจากหน้า 1

ตรวจรักษา 88 ราย ส่วนใหญ่เจ็บคอ หายใจติดขัด ผื่นคันตามผิวหนัง ปวดศีรษะ มีนงง แสบจุก บ้าง ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องระดับชาติ โดย รพ.อุตสาหกรรม เอลงมาตรวจสอนรับคำแนะนำการแก้ไขก่อนสั่งตั้ง อุตสาหกรรมจังหวัดไปช่วยราชการที่กระทรวงไป แล้ว ขณะพ่อแม่เมืองเพิ่งตื่นนอนชาวบ้านแจ้งเบาะแส อักกอบทั้งสารเคมีในรั้วที่มีพร้อมเอกสารเคมีส่งผลการพบเชื้อสัฟรี้เต็มออกถูกมาสายหึ่งคอก

หลายหน่วยงานเริ่มต้นตัวกรณีปัญหาสารเคมีที่ถูกสกัดออกบ้างหนึ่งใบม่อถูกรังร้างพื้นที่หมู่ 7 ด.หนองแห้ว อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ส่งเอกสารมาย ทำให้อาบ้านต่างได้รับความเดือดร้อน เนื่องจาก สารพิษที่ดูที่งได้แพร่ซึมลงแหล่งน้ำกินน้ำใช้ ชาวบ้าน ทวาดวิศกต์ก่อภัยอันตรายทั้งใน ด.หนองแห้ว และ โกลีเหียง อีกรั้วนครชัย สยาม เวสต์ เซอร์วิส จำกัด ที่รับจ้างกำจัดสารเคมีจากบริษัทเคเอสดี ซีไอเคิล จำกัด ผู้รับเหมากำกับสารเคมีจากโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม อมลนคร จ.ชลบุรี และจากที่อื่นเข้ามาถึงได้ขนย้าย อุปกรณ์และคอนกรีตออกไปแล้ว เนื่องจากไม่สามารถ ทำงานตามเงื่อนไขได้ ขณะเดียวกันปลัดกระทรวง อุตสาหกรรมมีคำสั่งตั้งนายสุรพล สุทรจินดา อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ไปช่วยราชการที่ กระทรวงฯ เนื่องจากไม่สามารถแก้ไขปัญหามาได้ทั้งที่ เวลาว่างเลยเกือบ 2 เดือนแล้ว

มีข่าวเฉพาะกิจภูมิภาค "ไทยรัฐ" รายงานว่า เมื่อเที่ยงคืนที่ 2 ก.ย. นพ.สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ นาย.สาธารณสุข นายสมชัยศักดิ์ โชติมงคล และจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้ร่วมประชุม เรื่องปัญหาสารเคมีที่ส่งผลกระทบต่อชาวบ้าน ด.หนองแห้ว ที่ห้องประชุม รพ.พนมสารคาม จากนั้น คณะของ นาย.สาธารณสุข เดินทางไปตรวจดูสถานที่โรงงานเคมี โดย นพ.สุรวิทย์เปิดเผยว่า สารเคมี ที่ปนเปื้อนโลหะหนักหรือสารพิษทำให้ประชาชน ได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากสารเคมีซึมซับลงใบบ่อเก็บน้ำซึ่งจะทำให้สะสมอยู่ในร่างกายและอาจก่อให้เกิดมะเร็งได้

นพ.สุรวิทย์กล่าวด้วยว่า พื้นที่ ด.หนองแห้ว ที่มีการนำสารเคมีมาทิ้งเป็นบ่อดินลึก 8-10 เมตร ในพื้นที่ 15 ไร่ น้ำมีสีฟ้า กลิ่นเหม็นมาก ชาวบ้าน บอกว่ากลิ่นจะเหม็นมากภายหลังฝนตก กลิ่นจะฟุ้ง กระจ่ายไปไกลประมาณ 8 กม. ส่วนพื้นที่หมู่ที่ 9 ด.เกาะขาม มีกลิ่นเหม็นแต่ไม่รุนแรงเท่ากับจุดแรก จากการรั่วที่โรงงานของ ผจก.ฉะเชิงเทรา พบว่าเป็นการรั่วจากขยะจากอุตสาหกรรมเอกชนที่ ไปทิ้ง รวมทั้งหมัก ๓ จุด โดยอยู่ที่ อ.พนมสารคาม 6 จุด และที่ อ.แปลงยาว 5 จุด พื้นที่ปัญหามีขนาด ตั้งแต่ 1-200 ไร่ ส่วนประเภทขยะ ประกอบด้วย น้ำเสีย 7 แห่ง ที่เหลือเป็นขยะประเภทพลาสติก

มีประชาชนอาศัยบริเวณรอบๆ ประมาณ 8,000 คน ขณะนี้จังหวัดได้ตั้งคณะกรรมการดำเนินการแก้ไข ทั้งระบบ 1 ชุด มีรอง ผวจ.เป็นประธาน

รมช.สาธารณสุขกล่าวต่อไปว่า ส่วนเรื่องผลการตรวจตัวอย่างประชาชนกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ได้มอบหมายให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดหน่วยแพทย์ชุดเคลื่อนที่ไปตรวจคัดกรองน้ำดื่มจาก อ.นาทมให้ประชาชน ประมาณ 10,000 ชัน และ จัดหน่วยแพทย์เฉพาะทางจาก รพ.นครินทร์ราชธานี รพ.พุทธโสธร ตรวจรักษาผู้ป่วยที่โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล 2 แห่ง ที่ ด.หนองแห้ว และ ด.ห้วยพลู ตั้งแต่วันที่ 20 ก.ค. จนถึงปัจจุบัน มี ประชาชนเข้าพบเข้ารับการรักษา 88 ราย ส่วนใหญ่เจ็บคอ หายใจติดขัด ผื่นคันตามผิวหนัง ปวดศีรษะ มีนงง แสบจุก ส่วนกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงอุตสาหกรรม ได้เก็บตัวอย่างน้ำจากบ่อน้ำดื่ม ในหมู่บ้านที่ ด.หนองแห้ว 12 แห่ง พบมีการปนเปื้อนสารฟีนอล (Phenol) ในบ่อ 2 แห่ง ซึ่งสารดังกล่าวเป็นสารก่อมะเร็ง จึงให้ประชาชนงดการใช้น้ำบ่อมาอุปโภคบริโภค ให้ใช้แหล่งน้ำ ภายนอกที่ปลอดภัยแทน

นพ.สุรวิทย์กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุขจะตรวจดูการปนเปื้อนสารโลหะหนัก อื่นๆภายในประชาชน โดยดูจากปัสสาวะและเลือดต่อไป โดยเมื่อวันที่ 15 ส.ค. ได้ส่งเก็บตัวอย่างเลือด และปัสสาวะของประชาชนจากหมู่ 7 ด.หนองแห้ว จำนวน 140 ตัวอย่าง เพื่อตรวจหาแมงกานีส ตะกั่ว และสังกะสี ในเลือดและตรวจหาโลหะมีคม นิกเกิล สารปรอท สารฟีนอล ที่ตกค้างในปัสสาวะที่สำนึกโรคประกอบอาชีพกรรมควบคุมโรค ซึ่งจะทราบผลเร็วว่านี้ ขณะเดียวกันจะเพิ่มการตรวจหาสารพทาเลต (Phthalates) ซึ่งเป็นสารที่เกิดมาจากการบวนการผลิตพลาสติก สารชนิดนี้เป็นสารที่ก่อมะเร็งเช่นกัน ทั้งนี้ จะนำผลการตรวจสอบดังกล่าวรายงานมายังกรมเพื่อให้มีการตรวจสอบปัญหาการลักลอบทิ้งสารพิษ อันตรายในเชิงหวัดอื่นๆและจะเสนอแก้กฎหมายให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการออกกฏหมายที่โรงงานอุตสาหกรรม หรือการกำจัดมลพิษอุตสาหกรรมในใบบ่อเก็บน้ำ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรณีบริษัท สยาม เวสต์ เซอร์วิส จำกัด ที่รับจ้างกำจัดและกำจัดสารเคมีในบ่อถูกรัง แต่ก่อนแล้วออกทิ้งที่ทำงานได้เพียง 2 วันกับ นางสมิตรา ศรีสมบัติ รอง ผจก.ฉะเชิงเทรา ได้สั่งให้บริษัทผู้ว่าจ้างดำเนินการต่อให้ครบกำหนดสัญญา หากไม่สามารถดำเนินการตามข้อตกลง 6 ขึ้นตอนได้ บริษัท เคเอสดี ซีไอเคิล ต้องรับผิดชอบ กระทั่งช่วงปลายวันที่ ๒๕.๖. บริษัท สยาม เวสต์ เซอร์วิส จำกัด ได้ส่งจดหมายและขอการตั้งพื้นที่ทำงานต่อแล้ว

ในวันเดียวกัน ม.ร. ว.พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ รมว.อุตสาหกรรม นายพงษ์เทพ จารุอำพรพรหม รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมและคณะ รวมทั้ง นายรังศักดิ์ มหาวิจิตรชัยมนตรี ผจก.ฉะเชิงเทรา นางสมิตรา ศรีสมบัติ รอง ผจก. นายเดช ใจยะ นอก.พนมสารคาม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินทาง มาตรวจสถานที่ตั้งสารเคมีและการดำเนินงานของบริษัทกำจัดสารพิษ หลังตรวจพื้นที่เสร็จ ม.ร.ว. พงษ์สวัสดิ์เปิดเผยว่า ติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้ มาโดยตลอดพบปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ใช่ปัญหาเล็กๆ เป็นเรื่องใหญ่และกระทรวงอุตสาหกรรมไม่ทอดทิ้งแน่ โดยให้กรมโรงงานดำเนินการแก้ปัญหา เชื่อว่าหลังจากที่บริษัทเอกชนเข้ามาดำเนินการบำบัด ปัญหาคงจะทุเลาลง

"อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่เกิดขึ้นบางที่ที่ต้อง รับผิดชอบ แต่ไม่มีการแก้ไขพื้นที่เวลาผ่านไปมา หลายวัน กระทั่งปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมได้มี คำสั่งให้นำสุรพล สุทรจินดา อุตสาหกรรมจังหวัด ฉะเชิงเทราไปช่วยราชการที่กระทรวง พร้อมตั้ง คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ก่อจากนี้ไป ผมจะควบคุมดูแลไม่ให้มีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นอีกอย่าง เด็ดขาด เรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องใหญ่ หากใคร เห็นการกระทำผิดแบบนี้อีกให้แจ้ง ส.ส.ในพื้นที่ หรือแจ้งผจก.หรือให้รายงานผมโดยตรง ไม่มีการ ละเว้นใดๆ เพราะเราอยู่ข้างประชาชน และผมจะ ลงพื้นที่ตรวจสอบเป็นระยะๆ และต่อไปเรื่องบรรทุก สารเคมีทุกคันที่มีของเสียหรือสารเคมีออกจาก โรงงานต้องติดถังระบบเก็บที่เอสเพื่อสามารถตรวจสอบ ได้ตลอดเวลา" รมว.อุตสาหกรรมกล่าว

ด้านนายรังศักดิ์ มหาวิจิตรชัยมนตรี ผจก. ฉะเชิงเทรากล่าวว่าต่อไปจะขอให้ชาวบ้านในพื้นที่ ช่วยกันสอดส่องเป็นหูเป็นตาคอยดูว่าเมื่อรถบรรทุก อีกละแผลงๆนำของเสียเข้ามาทิ้งหรือไม่ ถ้าพบให้แจ้งผู้นำหมู่บ้านหรือเจ้าหน้าทีสำรวจพื้นที่ เพราะตามลำพังเจ้าหน้าที่รัฐอาจจะดูแลไม่ทั่วถึง ในส่วนของสัตว์เลี้ยงเช่นสุกร ที่กล่าวว่าจะได้รับผลกระทบ โดยตกถูกก่อนกว่าหมัดหรือคอกแล้วออกมาตายหึ่งคอกนั้น ต้องรอผลการพิสูจน์จากปศุสัตว์ จังหวัดอีกครั้ง